



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการแข่งขันว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Championship ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการ ตามโครงการแข่งขันว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Championship ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างเช่าอุปกรณ์แข่งขัน นาฬิกาข้อมือ ๘ อัน/(๑ อัน/คู่) สกอร์บอร์ดแสดงเวลา ค่าจัดทำผลสรุปการแข่งขันแต่ละรายการ ค่าประดับตกแต่งสถานที่แข่งขัน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์ เต็มทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิรันดรชาวด์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. จ้างทำป้ายโครงการ ค่าจัดเกียรติบัตร ค่าจ้างจัดทำบัตรประจำตัวนักกีฬา (AD CARD) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ลาส์ นอเซ่ ดีชายน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๙๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. จ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านฮีสเทิร์นโทรฟี่ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. จ้างจัดทำสูจิบัตรการแข่งขันพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว ก้อปปี เซ็นเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๗๕.๕๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิธานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Championship ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโครงการ ซื้อเสื้อสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Championship ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อเสื้อสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขัน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทาต้า สปอร์ต จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี